

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมมาตรา ๑๐๕/๑ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้เจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจสอบสวนคดีอาญา สามารถยื่นคำขอต่อศาลที่อยู่ในเขตอำนาจ เพื่อขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบุคคลที่ต้องสงสัยว่า มีพฤติการณ์ เป็นตัวการร่วม ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ในการกระทำความผิดอาญาเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ตามกฎหมายอันว่าด้วยการรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีลักษณะการกระทำผิดที่สลับซับซ้อน ยุ่งยากและมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี ซึ่งไม่สามารถสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานได้ด้วยวิธีการออกหมายเรียกหรือวิธีการปกติทั่วไป หรือจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับอันตรายต่อชีวิตหรืออันตรายร้ายแรง โดยให้พนักงานซึ่งมีอำนาจสอบสวนคดีอาญา อาศัยช่องทางการสื่อสารและวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี อย่างถูกต้องตามกฎหมายและสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับบุคคลต้องสงสัยได้

เหตุผล

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ผู้กระทำความผิดได้อาศัยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความรู้ทางวิทยาการสมัยใหม่ในการกระทำความผิด และการกระทำความผิดบางประการมีลักษณะเป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรงหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน หรือการกระทำความผิดมีลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีการวางแผนสมคบกันโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาการดังกล่าว ทำให้รูปแบบและวิธีการในการกระทำความผิดมีลักษณะที่สลับซับซ้อน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงมีวิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานด้วยวิธีการออกหมายเรียกและหมายอาญาซึ่งไม่สามารถก้าวทันผู้กระทำความผิดได้ จึงไม่ทำให้ไม่สามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม และเหยื่ออาชญากรรมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย จึงจำเป็นต้องพัฒนากฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีเครื่องมือในการการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิด และสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนในสังคมโดยทั่วไป และสามารถยับยั้งการกระทำความผิดในสังคมได้อย่างสัมฤทธิ์ผล จึงจำเป็นต้องมีการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลที่กระทำความผิดในลักษณะร้ายแรงและสลับซับซ้อนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน ให้ได้มาซึ่งตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยมีกระบวนการตรวจสอบการใช้มาตรการพิเศษโดยองค์กรตุลาการ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้